

Sinh viên Quốc tế

Chương trình Bảo hiểm Y khoa Khẩn cấp

Chương trình Bảo hiểm Toàn diện dành cho Các Sở Giáo dục Công lập

Tóm Tắt Chính Sách Bảo Hiểm

<p>Để hội đủ điều kiện</p> <p>Bảo hiểm bao cho tình trạng bệnh có sẵn từ trước</p> <p>Các chi phí y khoa hợp lệ</p> <p>Các cuộc hẹn theo dõi bệnh trạng tiếp theo Bác sĩ/Phẫu thuật gia/Bác sĩ gây mê Y Tá Chính Ngạch Chụp quang tuyến & Làm xét nghiệm Khám mắt</p> <p>Xe cứu thương</p> <p>Các phúc lợi hộ sản</p> <p>Du lịch ngoài Canada</p> <p>Thủ tục nộp đơn xin bảo hiểm</p> <p>Khám sức khỏe thường niên</p> <p>Các điều khoản ngoại trừ Cũng bao gồm</p>	<ul style="list-style-type: none">  Các sinh viên quốc tế đã ghi danh và đang theo học tại một trường được công nhận.  Có bao, nếu việc hội chẩn hoặc điều trị không trong khoảng thời gian 6 tháng trước khi bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực.  Chữa trị y khoa khẩn cấp cho bệnh tật hoặc thương tích dù bệnh nhân nội trú hay ngoại trú.  Không giới hạn.  Bảo hiểm bao.  Bảo hiểm bao.  Bảo hiểm bao.  Có trả cho một (1) lần khám mắt trong thời gian một năm của hợp đồng bảo hiểm.  Tại địa phương/Miền núi/Cứu nguy ngoài biển.  Có, với điều kiện việc mang thai đã bắt đầu trong khoảng thời gian của bảo hiểm. Xin xem các điều khoản ngoại trừ mà bảo hiểm không bao.  Bao gồm Hoa Kỳ & Mỹ Tây Cơ cho tới 30 ngày.  Xin tham khảo phần chỉ dẫn cách nộp đơn ghi trong hợp đồng bảo hiểm của quý vị.  Mỗi năm một lần  Xin xem phần tóm tắt để biết chi tiết.  Bồi Thường Tai Nạn Khi Di Chuyển Bằng Phương Tiện Vận Chuyển Tổng Quát, giới hạn cho tới \$100,000 và Tai Nạn trong thời gian 24 tiếng đồng hồ, giới hạn cho đến \$25,000.
---	---

Phúc lợi

Giới hạn Tối đa

Trách nhiệm pháp lý bồi thường tối đa	\$2,000,000
Chi phí chuyên chở cho gia đình	\$1,500
Trở về nhà để điều trị y khoa	\$5,000
Mua thuốc theo toa	\$500
Các chi phí chữa răng khẩn cấp – Chữa trị	\$500
Các chi phí chữa răng bất ngờ	\$4,000
Vật lý trị liệu/Nắn cột sống/Chữa bệnh chân/Nắn xương	\$600
Hồi hương	\$10,000

Đây không phải hợp đồng bảo hiểm du lịch. Đây là bản tóm tắt các khoản bảo hiểm bao trả. Xin xem hợp đồng để biết đầy đủ chi tiết.

